

สารจากชมรมนิติกรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ด้วยในวันที่ 12 ธันวาคม 2553 เป็นวันครบรอบวันก่อตั้งชมรมนิติกรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครบ 4 ปี ผมในฐานะประธานชมรม มีเรื่องที่จะแจ้งสมาชิกและผู้เยี่ยมชม www.nitikon.com ได้ทราบดังนี้

ในรอบปีที่ผ่านมาชมรมแม้จะไม่มีกิจกรรมที่ชัดเจนอย่างเช่นทุกปีที่ผ่านมาเนื่องจากเป็นช่วงระยะเวลาที่ชมรมอยู่ในระหว่างการติดตามเรื่องเงินเพิ่มเหตุพิเศษของตำแหน่งนิติกรประกอบกับทางผมเองก็ต้องติดตามเรื่องการประเมินเดือนระดับ 8 ข ซึ่งในครั้งแรกผู้เกี่ยวข้องของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้แจ้งว่าได้ทำเรื่องผลงานของผมที่ส่งไป หายไปเป็นเวลาถึง 8 เดือน และเมื่อนำส่งอีกครั้งหนึ่งใช้เวลาพิจารณา 6 เดือนก็ไม่ผ่านการประเมิน ด้วยเหตุผลที่ว่าผลงานของผมไม่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่องค์กร ซึ่งผมไม่ขอวิพากษ์วิจารณ์แต่อย่างใด ต่อมาผมก็ได้ส่งผลงานครั้งที่ 2 ซึ่งได้ผ่านเรียบร้อยแล้วจึงเป็นสาเหตุหนึ่งทำให้ผมต้องกลับมาทบทวนบทบาทของตนเองในฐานะประธานชมรมนิติกรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ว่าการดำเนินการของผมจะไปมีผลกระทบต่อหน้าที่การงานส่วนตัวหรือไม่อย่างไร

ปัจจุบันผมเริ่มตั้งหลักได้ว่าการทำงานของชมรมนิติกร นั้นย่อมส่งผลกระทบต่อกรมที่มีส่วนได้เสียของบุคคลที่เกี่ยวข้องไม่มากนักน้อย แต่ ณ ถึงเวลานี้ ผมขอยืนยันที่จะใช้ช่องทางของชมรมนิติกร เพื่อการพัฒนากระบวนการยุติธรรมทางปกครองในทุกด้าน ผมต้องขอขอบคุณทุกท่านที่สมัครสมาชิก ที่เสียสละร่วมอุดมการณ์เดียวกับชมรมนิติกร และขอขอบคุณทุกท่านที่เยี่ยมชมเว็บไซต์ชมรมและแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์ซึ่งกันและกันด้วยความมีน้ำใจดียิ่ง ปัจจุบันถึงแม้ว่าชมรมมีค่าใช้จ่ายปีละ 10,000 บาท ให้แก่เวปมาสเตอร์ ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับค่าสมาชิกแล้ว คงไม่พอ แต่ผมเองยินดีที่จะสนับสนุนด้วยเงินส่วนตัวของผมเอง เพราะทุกวันนี้ผมถือว่าการทำงาน การให้ความรู้ จะเป็นการแก้ไข ปัญหาบ้านเมืองได้เป็นอย่างดีโดยเฉพาะความรู้ด้านกฎหมาย

ผมมีเรื่องที่จะแจ้งถึงการดำเนินการในรอบปีต่อไปของชมรมดังนี้คือ

1. สิ่งที่ผมจะทำให้แก่สมาชิกชมรม คือการให้คำแนะนำและปรึกษาการทำผลงานเดือนระดับซึ่งผมมีประสบการณ์ว่าทำแบบใดจึงไม่ผ่านและทำแบบใดจึงผ่านการประเมิน ตลอดจนการให้คำแนะนำ การทำผลงานเพื่อขอรับเงิน พ.ต.ก. ของนิติกรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2. สิ่งที่ผมจะทำให้แก่นิติกรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คือการเสนอปรับโครงสร้างสายการบังคับบัญชาของนิติกรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีปัญหาอย่างมากในปัจจุบัน
3. สิ่งที่ผมจะทำให้แก่นิติกรภาครัฐ คือการผลักดันกฎหมายวิชาชีพนิติกรภาครัฐหรือกฎหมายสถานนิติกร

4. สิ่งที่จะทำให้แก่กระบวนการยุติธรรมทางปกครอง คือการตรวจสอบความชอบของ “กฎ” ที่ออกโดยผู้มีอำนาจทั้งในส่วนของราชการท้องถิ่นและราชการส่วนกลางผ่านช่องทางของศาลปกครอง
5. ผมขอประชาสัมพันธ์ www.nitikornthai.com ซึ่งผมได้จดทะเบียนและจะเปิดตัวในวันที่ 12 ธันวาคม 2553 ซึ่งเป็นวันครบรอบ 4 ปี ของชมรมนิติกรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเป็นเว็บไซต์เรื่องเกี่ยวกับกฎหมายปกครองและกระบวนการยุติธรรมทางปกครองโดยตรงและจะเปิดโอกาสให้สมาชิกชมรมนิติกรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นสมาชิกเว็บไซต์โดยอัตโนมัติ ส่วนเนื้อหาสาระจะมีเรื่องไต่ถามโปรดติดตามและจะเป็นเว็บไซต์สำรองของ www.nitikon.com แต่ขออนุญาตสมาชิกชมรมเท่านั้นครับ เพราะอยากแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับผู้ปรากฏตัวค่อนข้างชัดเจนเท่านั้นครับ
6. ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ผมได้ถูกตั้งคำถามโดยเสมอมา เหตุใดจึงไม่ไปสอบในสายงานผู้พิพากษา อัยการ หรือแม้แต่กระทั่งตุลาการศาลปกครอง ผมขอชี้แจงว่าวิชาชีพดังกล่าวข้างต้นไม่เหมาะสมสำหรับผม ซึ่งชอบเป็นนักปฏิบัติภารกิจวิชาการและมีความต้องการที่จะทำงานเกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรมทางปกครอง เนื่องจากผมเป็นสายเลือดนักปกครอง และมีโอกาสได้ศึกษาในเรื่องของกฎหมายปกครองจึงชอบที่จะประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายปกครองเป็นหลัก อีกทั้งต้องเป็นอาชีพที่สามารถพัฒนากระบวนการยุติธรรมการปกครองของไทยได้อย่างอิสระ แม้ว่าในวิชาชีพนี้อาจจะมีเกียรติและค่าตอบแทนไม่เท่ากับตำแหน่งที่กล่าวมาแล้วข้างต้น แต่ผมก็มีความภาคภูมิใจในการทำงานปิดทองหลังพระในเรื่องดังกล่าว
7. ขณะนี้ผมกำลังเขียนหนังสือเรื่องใหม่ เกี่ยวกับเรื่องศาลปกครองจะแจกให้แก่สมาชิกชมรม ซึ่งมีข้อมูลอยู่ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 ที่แจ้งความประสงค์เข้ามา

ธีรเดช นรัตถรักษา*

นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

เนติบัณฑิตไทย สมัยที่ 37

นิติกร 8 วช องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก

ประธานชมรมนิติกรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(www.nitikon.com)

18 พฤศจิกายน 2553

*ราชทินนามพระราชทาน “นรัตถรักษา” (นร+อรรถ+รักษา) ความหมาย รักษาประโยชน์แห่งผู้คน, ประชาชน